

'บิกตู'ร่วมเวทีถกสภาพอากาศโลก ให้ไทยลดก๊าซเรือนกระจกเหลือ20%

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน สำนักข่าวเอเอฟพีและบีบีซีรายงานว่า ประธานาธิบดีฟรองซัวส์ โอลลองด์ ของฝรั่งเศส และนายบัน คิม มุน เลขาธิการสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ให้การต้อนรับผู้นำนานาชาติจาก 150 ประเทศ รวมถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เดินทางมาร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ หรือที่เรียกเต็มๆ ว่า การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสมัยที่ 21 หรือซีโอพี 21 จากที่มีผู้แทนเข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือนี้ทั้งสิ้น 195 ชาติทั่วโลก ในการประชุมที่มีขึ้นเป็นเวลา 12 วัน ที่กรุงปารีส เมืองหลวงของฝรั่งเศส ท่ามกลางการวิพากษ์ความปลอดภัยอย่างเข้มข้นของทางการฝรั่งเศส ทั้งนี้ เพื่อมุ่งผลักดันให้การทำข้อตกลงฉบับใหม่ว่าด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนบรรลุผล โดยก่อนหน้าการประชุมสุดยอดครั้งนี้จะเปิดฉาก ผู้เข้าร่วมเจรจาต่างให้คำมั่นว่าจะผลักดันให้ข้อตกลงนี้ เพื่อเป็นเกียรติแก่เหยื่อผู้เสียชีวิต 130 รายในเหตุโศกนาฏกรรมโจมตีกรุงปารีสที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่สหประชาชาติเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นประจำปีเพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อนที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2538 นั้น ที่ผ่านมามีข้อพิพาทและความล้มเหลวเนื่องจากความเห็นที่แตกต่างระหว่างกลุ่มชาติร่ำรวยและชาติยากจน ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังคงมีหลายประเด็นปัญหาที่ต่างฝ่ายต่างยังมีข้อขัดแย้งกันอยู่

ข่าวแจ้งว่า ในบรรดาผู้นำนานาชาติที่มาร่วมประชุมครั้งนี้มีรวมถึงประธานาธิบดีบารัค โอบามา แห่งสหรัฐอเมริกา ที่หลังจากเดินทางถึงกรุงปารีส ได้เดินทางไปพร้อมกับประธานาธิบดีโอลลองด์ของฝรั่งเศส เพื่อนำดอกไม้ไปวางร่วมไว้อาลัยแก่เหยื่อผู้เสียชีวิต

ที่หอแสดงคอนเสิร์ตบาดาลีอง หนึ่งในจุดที่ถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายบุกกราดยิงและโจมตีด้วยระเบิดฆ่าตัวตายเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

พล.ต.วีรชน สุนทรอุปถัมภ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดแถลงภารกิจของ พล.อ.ประยุทธ์ ว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม โดยได้ให้แนวทางไปศึกษาในการปรับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยจาก 25% เหลือ 20% ว่ามีผลกระทบต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทยหรือไม่ และย้ำหลักการความร่วมมือของไทยต่อสังคมโลก พร้อมแสดงจุดยืนทางการเมืองเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความมั่นคงของมนุษย์ในประเด็นความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์

ข่าวแจ้งว่า ก่อนเริ่มการประชุม ผู้นำโลกได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อแสดงความไว้อาลัยแก่เหยื่อผู้เสียชีวิต 130 รายในเหตุโศกนาฏกรรมโจมตีกรุงปารีสเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จากนั้นประธานาธิบดีโอลลองด์กล่าวเปิดการประชุมตอนหนึ่งว่า "ไม่เคยมีเดิมพันของการประชุมนานาชาติที่สูงขนาดนี้ เพราะความหวังทั่วโลกอนาคตของโลก อนาคตของการใช้ชีวิต" และว่า "ความหวังของมวลมนุษยชาติอยู่บนบ่าของพวกเขา"

ด้าน นายบัน คิม มุน เลขาธิการสหประชาชาติ ได้กล่าวขอบคุณฝรั่งเศสที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ พร้อมเรียกร้องให้ผู้นำโลกร่วมกันเร่งหามาตรการในการป้องกันไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่า การประชุมครั้งนี้จะแสดงให้เห็นว่านานาชาติมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

